

BÁO CÁO

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 224/UBND-TH ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết, giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII (theo Báo cáo số 387/BC-HĐND và Báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh) như sau:

1. Nội dung theo Báo cáo số 387/BC-HĐND gửi đến kỳ họp thứ 18:
Không có các nội dung liên quan đến Sở kế hoạch và Đầu tư.

2. Nội dung theo Báo cáo số 388/BC-HĐND gửi đến kỳ họp thứ 21

1.1. Mục I.1. Lĩnh vực nông nghiệp:

- “Cử tri xã Xy (Hương Hóa) kiến nghị: Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt 02 xã Lia, xã Xy đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu xây dựng tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 06/4/2022; với tổng mức đầu tư là 53.894.000.000đ, thời gian thực hiện năm 2021 - 2024, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được triển khai thực hiện, trong lúc người dân trên địa bàn xã Xy và xã Lia hiện nay rất khó khăn về nước sinh hoạt, phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh và không an toàn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho Nhân dân xã Xy nói riêng và các xã vùng Lia nói chung để sớm có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn bảo đảm vệ sinh, hạn chế bệnh tật”

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công trình cử tri đề xuất thuộc Dự án CRIEM được phê duyệt sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Hiệp định vay của Dự án đã được Bộ Tài chính chủ trì đàm phán với ADB và đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán, cho phép ký kết Hiệp định vay, dự kiến hoàn tất các thủ tục ký Hiệp định trong năm 2024. Do thủ tục đàm phán hiệp định vay kéo dài, dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027. Công trình sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệp định vay.

- “Cử tri xã Hải Thương (huyện Hải Lăng) kiến nghị: Tỉnh cần có chính sách ưu tiên đơn vị được UBND tỉnh chọn để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”:

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm sẽ được Sở NN&PTNT rà soát, báo cáo UBND tỉnh. Các xã được UBND tỉnh lựa chọn đã được hỗ trợ một phần từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện. Giai đoạn 2021-2024, mỗi xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được tỉnh chọn đã được hỗ trợ 1.000 triệu đồng/xã, mỗi xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được tỉnh chọn đã được hỗ trợ 400 triệu đồng/xã.

- “Cử tri xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) kiến nghị: Mặc dù đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nhưng hệ thống đường giao thông nông thôn đối với các đơn vị làm điểm trước đây như thôn Câu Hà (xây dựng từ năm 1996) đã hư hỏng xuống cấp, làm sụt giảm tiêu chí NTM của xã. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp sửa chữa”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương tại quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 30/6/2022. Do đó, đề nghị địa phương căn cứ nguồn lực đã được phân bổ, rà soát các tiêu chí nông thôn mới để đầu tư nhằm duy trì các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

- Cử tri xã Triệu Thượng (Triệu Phong) kiến nghị: “Tình trạng sạt lở bờ sông ở các sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Định, sông Ái Tử trên địa bàn các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Tài, Triệu Hòa, Triệu Trung, Triệu Thành, Triệu Thượng huyện Triệu Phong rất nghiêm trọng. Mặc dù tỉnh đã quan tâm đầu tư khắc phục một phần nhưng tình trạng sạt lở bờ sông, đê kè vẫn còn rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư khắc phục để Nhân dân yên tâm sinh sống và sản xuất”

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đợt 1) để thực hiện công trình Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài 5,14km, với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng.

- “Cử tri xã A Ngo (Đakrông) tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, đầu tư khắc phục sạt lở bờ sông tại thôn A Ngo, xã A Ngo (gần đường liên xã Tà Rụt - A Vao, tiếp giáp với trấn Tà Rụt) với 32 hộ, 143 nhân khẩu, hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau các trận mưa lũ vừa qua nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con Nhân dân”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với địa bàn huyện Đakrông, năm 2024 UBND tỉnh đã phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đợt 2) tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 để thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua địa bàn huyện Đakrông có chiều dài 500m, với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng. Hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2 025 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã được HĐND, UBND tỉnh phân bổ hết, không còn nguồn để bổ sung theo kiến nghị của các đơn vị. Trường hợp công trình có tính cấp bách thì đề nghị UBND huyện Đakrông rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện để điều chỉnh bổ sung cho dự án có nhu cầu cấp thiết. Đồng thời, rà soát, tổng hợp các công trình khắc phục, phòng chống hậu quả mưa lũ báo cáo Sở NN&PTNT, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để đề xuất Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn khắc phục hậu quả mưa lũ hằng năm.

- *Đối với các ý kiến cử trị tại các địa phương sau:*

+ *Cử trị thôn Tân Mỹ xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) kiến nghị:* Tỉnh quan tâm để sớm xây dựng Kè chống sạt lở ở thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, vì hiện nay sạt lở bờ sông diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và gây nguy cơ hư hỏng đường giao thông.

+ *Cử trị xã Trung Hải (Gio Linh) kiến nghị tỉnh xem xét tiếp tục bố trí nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp tuyến đê kè phía nam dọc sông Bến Hải đoạn từ thôn Xuân Hòa về phía nam cầu Hiền lương lên xã Trung Sơn; đoạn từ Xuân Mỹ, xã Trung Hải về giáp xã Trung Giang.*

+ *Cử trị khu phố 4, thị trấn Cửa Việt (Gio Linh) kiến nghị:* Tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm 50 60m đê phía bắc dọc Sông Hiếu tại địa phận khu phố 4, thị trấn Cửa Việt để hoàn thành tuyến đê kè phía bắc dọc Sông Hiếu qua địa bàn, nếu không sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến một số hộ dân sinh sống ở đó khi mùa mưa bão.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hiện nay, Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã được HĐND, UBND tỉnh phân bổ hết, không còn nguồn để bổ sung theo kiến nghị của các đơn vị. Trường hợp công trình có tính cấp bách thì đề nghị UBND huyện Gio Linh, UBND thị xã Quảng Trị rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện để điều chỉnh bổ sung cho dự án có nhu cầu cấp thiết. Đồng thời, rà soát, tổng hợp các công trình khắc phục, phòng chống hậu quả mưa lũ báo cáo Sở NN&PTNT, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để đề xuất Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn khắc phục hậu quả mưa lũ hằng năm.

1.2. Mục I.3. Lĩnh vực giao thông vận tải:

- “Cử tri xã Húc (Hương Hóa) kiến nghị: Tuyến đường Húc - Ba Tầng thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, tại Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024; đề nghị UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án tỉnh sớm triển khai xây dựng”

“Cử tri xã Húc (Hương Hóa) kiến nghị: Tuyến đường giao thông biên giới Khe Sanh - Sa Trâm (đường 587) đã được đầu tư theo Quyết định số 2219 ngày 11/8/2020 của UBND đến nay đã hoàn thành đoạn km 0 + 000 đến km 3 + 980, còn lại từ km 3 đến Sa Trâm chưa được xây dựng; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra”

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các công trình cử tri đề xuất thuộc Dự án CRIEM được phê duyệt sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Hiệp định vay của Dự án đã được Bộ Tài chính chủ trì đàm phán với ADB và đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán, cho phép ký kết Hiệp định vay, dự kiến hoàn tất các thủ tục ký Hiệp định trong năm 2024. Do thủ tục đàm phán hiệp định vay kéo dài, dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027. Công trình sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệp định vay.

- “Cử tri thành phố Đông Hà kiến nghị: Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà đã được UBND thành phố Đông Hà khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từ tháng 5/2022. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tại mục B.II.1 Biểu số 2 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, các dự án HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện là 22.220 triệu đồng, trong đó có dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (dự kiến 15.000 triệu đồng). Phần vốn ngân sách tỉnh còn lại (14.000 triệu đồng), thành phố Đông Hà đề xuất bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 27/5/2024, UBND thành phố Đông Hà có Tờ trình số 72/TTr-UBND về việc thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu vốn dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà với tổng mức đầu tư 30.000 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 29.000 triệu đồng). Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét thẩm định nguồn vốn để thành phố Đông Hà có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- “*Cử tri phường 3 (thành phố Đông Hà) kiến nghị: Đường Bà Triệu hiện nay nhiều đoạn đã giải phóng mặt bằng nhưng nhà thầu chưa thi công làm ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng đường Bà Triệu khoanh lại nhưng vị trí chưa giải phóng mặt bằng và có kế hoạch đôn đốc nhà thầu tiếp tục xây dựng phần đường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước mùa mưa bão*”.

“*Cử tri phường 3 (Đông Hà) kiến nghị: Đường lên cầu dây văng sông Hiếu đã được xây dựng kết nối với đường Bà Triệu, tuy nhiên còn một đoạn khoảng 50m ở đường Bà Triệu chưa được thi công làm ảnh hưởng đến đi lại và nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị quản lý dự án xây dựng đường Bà Triệu quan tâm*”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với những phạm vi mới bàn giao mặt bằng cuối năm 2023, do thời tiết trong mùa mưa nên không thể thi công đắp đất nền đường và thảm bê tông nhựa mặt đường và không kịp thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước khi kết thúc dự án (ngày 31/12/2023). Hiện Dự án đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị (GMS) đã kết thúc, Ban Quản lý dự án GMS đã chỉ đạo nhà thầu thực hiện san gạt mặt đường cũ để phục vụ đi lại cho nhân dân. Ban quản lý dự án cũng đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao UBND thành phố Đông Hà đề xuất dự án mới để tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện tuyến đường.

- “*Cử tri phường 3 (Đông Hà) kiến nghị: Hiện nay nhà ông Nguyễn Đức Khôi thường trú ở Khu phố 2 do thi công đường Bà Triệu gây ngập úng phần đất vườn, không sản xuất được, gia đình đã gửi đơn đến Ban quản lý dự án GMS nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Ban quản lý dự án sớm khắc phục tình trạng trên*”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ban Quản lý dự án GMS đã bổ sung cửa thu nước tại Km2+750 (phạm vi qua thửa đất của hộ gia đình ông Khôi) vào tháng 12/2023.

- “*Cử tri phường 3 (Đông Hà) kiến nghị: Công trình Kè sông Hiếu đoạn từ cầu đường sắt đến cầu Thanh Niên đã được kiểm đếm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Về mùa mưa bão có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của một số hộ dân sống ven bờ sông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện*”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công trình Kè sông Hiếu đoạn từ cầu đường sắt đến cầu Thanh Niên hiện có chiều dài 1.210m thuộc dự án GMS, trong đó đã giải phóng mặt bằng được 500m từ cầu đường sắt về phía cầu Thanh Niên, tuy nhiên, do thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vào mùa mưa và thời gian còn lại (thời gian kết thúc dự án vào ngày 31/12/2023) không đủ để triển khai thi công trên hiện trường. Đoạn 710m từ cầu Thanh Niên lên cầu

đường sắt đã kiểm đếm, lập hồ sơ thu hồi đất, tuy nhiên do một số hộ sử dụng bị chồng lấn trên phần diện tích của hộ khác nên việc ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất chưa hoàn thành, đến nay, dự án GMS đã kết thúc do đó không có cơ sở tiếp tục thực hiện.

1.3. Mục IV. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần:

- “Cử tri Phường 2 (Đông Hà) kiến nghị: HTX Điều Giang có 01 tuyến nương nội đồng bị lấp khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án GMS (công trình đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ), chủ đầu tư dự án có biên bản làm việc cam kết sẽ thực hiện hoàn trả lại tuyến nương khi thực hiện công trình. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, qua nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, tuyến nương nước này vẫn chưa được hoàn trả, gây ảnh hưởng cho quá trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, sớm hoàn trả tuyến nương này để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con”.

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự án GMS đã xây dựng hoàn trả nương bê tông xi măng vào tháng 6/2023.

Trên đây là báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung